



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประจำปี 2566

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	มาตรการใน การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/ ผลการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
		ขั้นตอนการทำงาน ที่ซับซ้อน 4. ดำเนินการคู่มือ การจัดการจ้างตาม ระเบียบ กรมบัญชีกลาง																								3. หน่วยคลังและ พัสดุมีการจัดทำ ระบบการปฏิบัติงาน (Flowchart) ที่ ชัดเจนเพื่อลดการ ทำงานซับซ้อน
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตด้านการคลังและพัสดุ																										

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถาบันพัฒนาสุภาพาอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566

พันธกิจ/ภารกิจด้าน ทรัพยากรบุคคล

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่าเป้าหมาย	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	แผน / ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
การถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่พบการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล	1. ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 2. ให้ความรู้บุคลากรลักษณะหรือประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด 3. ให้ความรู้บุคลากรความร้ายแรงของผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับเจ้าของ	แผน ผล	←————→												1	4	สูง	✓		1	3	ปานกลาง	ผลการดำเนินการกิจกรรมสถาบันฯ ให้บุคลากรสถาบันฯ ทุกคนเข้าเรียนหลักสูตร “หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย มหิดล (PDPA)” ผ่านระบบออนไลน์ MUx Mahidol และได้รับประกาศนียบัตรรับรองทุกคน

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	มาตรการใน การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			ส่งผล กระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/ ผลการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
				ระดับ งาน		มหาวิทยาลัย																		
		ข้อมูลส่วนบุคคล จากการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล 4. ให้ความรู้ บุคลากรลักษณะ ประเภทหรือ สถานะของเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้รับผลกระทบ รวมถึงข้อเท็จจริง ว่าเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้รับ ผล กระทบ ประกอบด้วย ผู้เยาว์ ผู้พิการผู้ไร้ ความสามารถผู้ เสมือนไร้ ความสามารถหรือ บุคคลเปราะบาง																						
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่พบการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล																								

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) และกำหนดค่า เป้าหมาย	มาตรการใน การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง											ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์		ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/ ผลการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วนงาน	มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.										ก.ย.
		เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล 4. มาตรการหรือ แนวทางเยียวยา ให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลเพื่อ รับมือกับกรณี ดังกล่าว ซึ่ง อาจจะลดผลร้าย ที่เกิดจากการมี ข้อมูลส่วนบุคคล รั่วไหลได้																						และบุคลากร มหาวิทยาลัย มหิดล (PDPA)” ผ่านระบบออนไลน์ MUx Mahidol และต้องสอบผ่าน โดยได้รับ ประกาศนียบัตร รับรอง
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดความเสี่ยง ไม่พบการนำข้อมูลของนักศึกษาไปให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับการอนุมัติจนเกิดความเสียหาย																								